
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท ำโดย ส ำนกันโยบำยและแผน 

กลุ่มงำนยทุธศำสตร์และแผนพฒันำ 

 

 สรุปนโยบายการบริหารราชการ 

ของประธานสภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ 

และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

มอบแก่คณะผู้บริหาร 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

“ สภำขบัเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศน้ี เป็นสภำวชิำกำร เป็นสภำท่ีปรึกษำ 
มีหนำ้ท่ีศึกษำ คน้ควำ้วจิยั มีขอ้เสนอแนะ หำกพดูในแง่หน่ึงก็คือ 

ผลลพัธ์ของสภำน้ี ตอ้งมีแผน มีมำตรกำร มีวธีิกำรแกปั้ญหำ ๑๑ ดำ้น ท่ีเป็นรูปธรรม... ” 

                                                                                            ร้อยเอก ทินพนัธ์ุ  นำคะตะ 
                                                                                           ประธำนสภำขบัเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ 

                                                                                            วนัศุกร์ท่ี ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๘ 

 

 



 

 

สารบญั 

หนา้ 

ค ากล่าวรายงานของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร              ๑ 

ส่วนที่ ๑  นโยบายการบริหารราชการของประธานและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๒ 

   นโยบายของประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ร้อยเอก ทินพันธุ์  นาคะตะ)      ๓ 

   นโยบายของรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หน่ึง (นายอลงกรณ์ พลบุตร)    ๕ 

   นโยบายของรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง (นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ) ๗ 

ส่วนที่ ๒  สรุปประเด็นในการพบปะสื่อมวลชนของประธาน 
           และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ      ๘ 

ภาคผนวก            ๑๗ 

 

 



[พิมพ์ช่ือบริษัท] 
 

 
 

 

 

  

 
        ค ำกล่ำวรำยงำนของเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

ในพิธีแสดงควำมยินดีและมอบนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรของ 
ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศและรองประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 

แก่คณะผู้บริหำรส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะกรรมำธิกำร หมำยเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อำคำรรัฐสภำ ๓ 

--------------------------------- 
กรำบเรียน  ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 
               และรองประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 

             ตามท่ีได้มปีระกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ตามมติที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนั้น กระผม นายจเร พันธุ์เปรื่อง 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในนามคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอถือโอกาสนี้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านประธานและท่านรองประธานสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และขอให้ค ามั่นว่าส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยินดีให้การสนับสนุน
งานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดการปฏิรูปประเทศเพ่ือประโยชน์สุขต่อประเทศชาติและ
ประชาชนสืบไป 

         เนื่องในโอกาสวาระอันมงคลที่วันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่านรองประธานสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ คนที่สอง กระผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาให้เกียรติกล่าวอวยพร 
ในวาระวันคล้ายวันเกิดของท่านรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง กราบเรียนเชิญครับ  

         ในล าดับต่อไป กระผมขออนุญาตน าเสนอวีดิทัศน์สรุปภาพรวมของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ความยาวประมาณ ๕ นาที หลังจากนั้น ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานและท่านรอง
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้กรุณามอบนโยบายการบริหารราชการ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 



๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
นโยบายการบริหารราชการของประธาน 

               และรองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ 
  



๓ 

 

 

 
ประธานสภาขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ  (รอ้ยเอก ทินพันธุ ์ นาคะตะ) 

        ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ) กล่าวขอบคุณเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ให้เกียรติร่วมแสดงความ
ยินดีในโอกาสที่ผมได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งการท าหน้าที่
ดังกล่าวนับเป็นความหวังของประชาชนทั้งประเทศท่ีต้องการเห็นประเทศไทยมีการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นเพ่ือความเจริญของประเทศและความสุขของประชาชนในชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้การปฏิรูปประเทศประสบผลส าเร็จโดยภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศจะส าเร็จลงได้ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกทุกคนผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็น
น าไปสู่การจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนประเทศเป็นประการส าคัญ โดยส่วนตัว ที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง 
ของผม เนื่องจากผมเคยด ารงต าแหน่งวุฒิสมาชิกเป็นเวลาแปดปี (พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๙) และเคยเป็นสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ อีกทั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ยังเคยด ารงต าแหน่งรักษาการ
ผู้อ านวยการศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสมาชิก โดยถือเป็นการปฏิรูปการบริการทางห้องสมุดวิชาการทั้งเพ่ือให้บริการในการร่างกระทู้และญัตติ  
          การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ย่อมต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหาร รวมทั้ง
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกคน ซึ่งที่ผ่านมาส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
จนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงขอให้ส านักงานฯ ร่วมเดินหน้า
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ประสบผลส าเร็จอีกครั้ง และผมหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้ับความร่วมมือด้วยดีจากทุกท่านเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
 



๔ 

 

 
 

 
 

 

        ในโอกาสนี้ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มอบนโยบายการบริหารราชการ สรุปดังนี้            

          ๑. ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนั้น ขอให้ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว เมื่อเราร่วมกันท างานให้แก่สาธารณะก็ต้องยึดหลักการนี้ การท างานกิจการสาธารณะ 
มีเป้าหมายอย่างเดียวคือจะต้องยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ส่วนผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์กลุ่ม
ผลประโยชน์พวกพ้องต้องเสียสละให้แก่ผลประโยชน์ส่วนรวม  
          ๒. ภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและเจ้าหน้าที่
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดัน ๓๗ วาระปฏิรูป ๘ วาระ
พัฒนา ๑๕ วาระปฏิรูปพิเศษ ๙ วาระปฏิรูปเร็วของสภาปฏิรูปแห่งชาติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล โดยจะน าเอา 
ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้เคยศึกษาไว้ เช่นรายงาน 
การ ศึกษาของคณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยกระทรวงกลาโหม ผลการศึกษาของท่านประเวศ 
วะสี หรือของท่านอานันท์ ปันยารชุน มาพิจารณาเพราะทุกอย่างมีคุณค่า เนื่องจากข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูป
มีจ านวนมาก แต่เรามีระยะเวลาที่จ ากัด ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมาจัดล าดับความส าคัญเรื่องที่จะต้องท าก่อนหลัง  
ซึ่งเรื่องนี้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะร่วมกันหารือต่อไป 
          ๓. หลักการท างานในฐานะด ารงต าแหน่งประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การปฏิบัติหน้าที่
โดยวางตัวเป็นกลาง ยึดหลักการ กฎระเบียบข้อบังคับ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่มีการชี้น า โดยจะแยกแยะว่าสิ่งใด
เป็นความคิดเห็นส่วนตัว สิ่งใดเป็นมติของส่วนรวม การปฏิรูปประเทศครั้งนี้ตั้งใจท าให้ดีที่สุดและจะท าให้ดี
เท่าท่ีท าได ้
          ๔. การบริหารกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้หารือเรื่องการแบ่งงานระหว่างประธานและ
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยได้มอบหมายให้รองประธานฯ คนที่หนึ่ง ก ากับดูแลเรื่องการ
ประชุม และได้มอบหมายให้รองประธานฯ คนที่สอง ก ากับดูแลเรื่องศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
          ๕. ในเบื้องต้น ประธานและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก าหนดให้มีการพบปะพูดคุย
กับสื่อมวลชน เดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามวาระโอกาสที่เห็นสมควร 
 
 

         ผู้รับผิดชอบ : ๑. การสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการขับเคลื่อนและผลักดัน ๓๗ วาระ
ปฏิรูป ๘ วาระพัฒนา ๑๕ วาระปฏิรูปพิเศษ ๙ วาระปฏิรูปเร็วของสภาปฏิรูปแห่งชาติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล : 
ส านักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ส านักกรรมาธิการ ส านักวิชาการ ส านักกฎหมาย ส านักการประชุม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                          ๒. การพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชน : ส านักประชาสัมพันธ์  
 



๕ 

 

 

 

รองประธานสภาขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ คนทีห่นึ่ง (นายอลงกรณ ์พลบตุร) 

         รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง (นายอลงกรณ์ พลบุตร) กล่าวถึงพัฒนาการ
และความเปลี่ยนแปลงในทางก้าวหน้าของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาว่าล้วนเป็นผลมาจาก
ความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาวะ
ความเป็นผู้น าของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในทุกวันนี้พวกเราจึงได้เห็นค าว่า Smart Parliament 
จึงมีนโยบายที่ขอฝากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๒ ประเด็น  

          ๑.  ปฏิรูปโครงสร้ำงองค์กร ระบบกำรท ำงำน และระบบกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อสร้ำงวัฒนธรรม 
กำรท ำงำนแบบ Work Smile & Work Smart 

           ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเปรียบเสมือนสัญลักษณ์และเป็นศูนย์กลาง
ในการปฏิรูปประเทศ  ประชาชนต่างฝากความหวังในการปฏิรูปไว้กับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เราจึง
ต้องเป็นแบบอย่างของการปฏิรูปให้กับส่วนราชการ กระทรวง กรม หน่วยงานต่างๆ ได้ จึงเห็นว่าครั้งนี้ ไม่ใช่
การปฏิรูปแบบ Not in my backyard  เราจึงอยากเห็น Reform Parliament ที่มีการปฏิรูปโครงสร้างและ
ระบบการท างาน ระบบการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบ Work Smile & Work Smart 
ท างานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ใช่เพียง Work Hard เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิรูปตนเองให้หน่วยงานอ่ืน 
ได้เห็นเป็นแบบอย่าง  



๖ 

 

 

 
 

          ๒. เชื่อมโยงประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 

          การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนั้น ข้อส าคัญจะต้องสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปให้มากที่สุด ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” โดยจะมีการ 
เปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยให้ประชาชนสามารถมีช่องทางในการสื่อสารกับ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อย่างน้อย ๑๑ ช่องทาง 
 

           ผู้รับผิดชอบ :  ๑. การปฏิรูปโครงสร้าง ระบบการท างาน และระบบการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการท างานแบบ Work Smile & Work Smart  : ส านักงานเลขานุการ ก.ร. และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  
                             ๒. ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : ส านักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร    
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                             ๓. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : 
ส านักประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 



๗ 

 

 

 
 

รองประธานสภาขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ คนทีส่อง (นางสาววลัยรตัน ์ ศรอีรณุ) 

         สนับสนุนภำรกิจของสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้วยควำมผำสุก 

          รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง (นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ) กล่าวถึงนโยบาย
ที่ต้องการฝากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงบประมาณ
จึงเป็นผู้หนึ่งที่คุ้นเคยกับการท างานร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างดี จึงกล่าวได้ว่า
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีบุคลากรที่ดีที่สุดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งต้องขอชื่นชมในประสิทธิภาพการ
ท างานและความตั้งใจในการท างาน แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ภารกิจของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับมอบหมายให้สนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งมีสมาชิกที่มาจาก
การแต่งตั้งจ านวน ๒๐๐ คนซึ่งนับเป็นจ านวนมากและมีที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความคุ้นเคยกับ
สภาแห่งนี้มากน้อยแตกต่างกันไป จึงขอฝากให้เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้สนับสนุนการ
ท างานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน 
ทางวิชาการ โดยต้องการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างได้ท างานด้วยความผาสุกดังเช่นที่ผ่านมา 
เพ่ือให้ภารกิจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

           ผู้รับผิดชอบ  : แผนเสริมสร้างความผาสุกและพึงพอใจของบุคลากร : ส านักการคลังและงบประมาณ 

 
 



๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
สรปุประเด็นในการพบปะสื่อมวลชน 

ของประธานและรองประธานสภาขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 

 

  



๙ 

 

 
 

 

 
 

สรุปประเด็นในกำรพบปะสื่อมวลชน 
ของประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศและรองประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  

 

     ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ   :  สวัสดีครับท่านสื่อมวลชน 
ที่เคารพรักทุกท่าน ขอบพระคุณที่กรุณาให้ความสนใจพวกเรา ๓ คน แต่ต้องขอประทานโทษอย่างจริงใจเลย
ทีเดียวว่ากองทัพสื่อมวลชนทั้งประเทศ ตัวผมเองไม่สามารถรับได้อย่างมากมายถึงเพียงนั้น เพราะฉะนั้นระหว่าง
ทุกวันที่ผ่านมาและทั้งวัน ท่านอยากสัมภาษณ์ อันนั้นด้วยความเข้าใจและเห็นใจ อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าท่านท า
หน้าที่ของท่าน ทีนี้บังเอิญที่ผ่านมาเนื่องจากว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมามากเท่าไร  แล้วก็มันมีงานแยะ 
ที่จะต้องเตรียมการที่จะท าปรึกษาหารือด าเนินการกันต่อไปมากมายถึงต้องขอประทานโทษ อีกอย่างหนึ่ง 
ผมไม่ใช่นักพูดด้วยแล้วก็เป็นคนชอบปิดทองหลังพระ ชอบอยู่เบื้องหลังท างานเงียบ ๆ ถ้าหากท่านต้องการให้
งานส าเร็จมันต้องท าอย่างนี้ ถ้าเราพูดมากบางทีพูดไปคนเขาก็ขัดขวางไม่ให้เราส าเร็จตั้งแต่เบื้องแรกแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากส าเร็จมันต้องเป็นนักท ามากกว่านักพูดอันนั้นนิสัยส่วนตัวอาจจะเป็นความบกพร่องของ
ผมก็ได ้ผมจึงเป็นคนพูดน้อยเนื่องจากว่าเคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มา ๘ ปีครึ่ง 
ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย เมื่อท่านเป็นคนไม่พูดอะไรเลยผมก็ซึมซับบุคลิกของท่านมาเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ผมจะพูดน้อยมาก ๆ ทีนี้ในจุดยืนของผม ก็คือผมถือว่าท่านสื่อมวลชนท่านเป็นอาชีพที่มีเกียรติสูงส่งได้ชื่อว่าเป็น
อีกฐานันดรหนึ่งทีเดียว เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านมีความส าคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ท่านชี้น าประเด็นได้
มากมายเลยทีเดียวในสังคมนี้ แม้กระทั่งบางครั้งท่านตั้งรัฐบาลบางครั้งท่านก็ล้มรัฐบาลได้ ความส าคัญ 
ความยิ่งใหญ่ของท่านอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นอย่างสูงว่าโดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนา สื่อมวลชน
มีบทบาทส าคัญมาก ซึ่งท่านเป็นคนรุ่นใหม่ บทบาทในทางริเริ่มสร้างสรรค์ในการร่วมพัฒนาชาติมีมากกว่าใคร ๆ 
เลยทีเดียวเพราะท่านเป็นคนที่ตรวจสอบผู้มีอ านาจการใช้อ านาจ ช่วยเป็นมโนธรรมให้แก่สังคม เพราะฉะนั้นถ้า
ท่านอยากจะท าในสิ่งริเริ่มสร้างสรรค์ จะเป็นคุณูปการอย่างมหาศาลต่อประเทศชาติ ผมเชื่อมั่นในตัวท่านอย่างนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นผู้น าทางความคิดของสังคม ในเรื่องกระบวนการเรียนรู้คนไทยจะมีความเชื่ออย่างไร 
จะมีความคิดอ่านอย่างไรอยู่ที่สื่ อมวลชนมากที่สุ ด เริ่มตั้ งแต่ครอบครัว กลุ่ม เ พ่ือน วัด  โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา สถานที่ท างาน สื่อมวลชนส าคัญมากท่ีสุดในการปลูกฝังจิตใจของคนไทย... 
 



๑๐ 

 

 

     ผมยกย่องในอาชีพของท่าน อาชีพของท่านก็เช่นเดียวกับอาชีพอ่ืน ๆ ที่ส าคัญคือต้องรับใช้ชาติ ต้องรับใช้
สังคม ท่านอาจจะถามผมว่ามารับใช้งานนี้ท าไม ขอเรียนว่าทุกคนในประเทศไทย ทุกอาชีพในประเทศไทยมีหน้าที่
รับใช้ชาติ รับใช้สังคม เพราะถ้าชาติบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ทุกคนทุกอาชีพก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมได้ยกย่องให้
เกียรติสื่อมวลชนอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าท่านจะเป็นมโนธรรมของสังคม ท่านจะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชาติได้
มากมายกว่าองค์กรใด ๆ เพราะท่านได้ติดตามตรวจสอบ เสนอความคิด เสนอข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ส าคัญของประเทศมาตลอดชีวิตของท่าน นอกจากนั้นแล้วท่านยังชี้ให้เป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยเป็นอย่างไร
บ้างอย่างต่อเนื่องที่คนอ่ืน ๆ เขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่ท่านก็ยังอยู่ในจุดยืนเดิมของท่านคือชี้ให้เห็นปัญหาของ
สังคม เสนอแนะในการแก้ปัญหาของสังคม เพราะฉะนั้นในสังคมก าลังพัฒนาสื่อมวลชนสามารถที่จะมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองได้อย่างมาก ถ้าท่านต้องการจะท าในทางริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเรื่องของ
การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดในชาติ ทุกประเทศทั่วโลกสื่อมีบทบาทส าคัญมาก แม้กระทั่งประเทศอังกฤษ
หรือประเทศก าลังพัฒนาอยู่ท่ีสื่อมวลชนมากมาย ที่ส าคัญผมเชื่อว่าสื่อมวลชนก็เช่นเดียวกับอาชีพอ่ืน ๆ ที่จะต้อง
ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นที่ตั้ง ถ้าเราท างานให้แก่สาธารณะแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ เว้นแต่เรา
ท างานส่วนตัวของเรา เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันถ้าผมมาท างานในลักษณะของกิจการ
สาธารณะในใจของผมมีอย่างเดียวคือทุกกิจกรรมทุกนาทีจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้ง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์กลุ่ม ผลประโยชน์พวกพ้องต้องเสียสละให้ประโยชน์ส่วนรวมอย่างเดียว อันนี้
ผมศึกษาจากอริสโตเติล ซึ่งเป็นครูของผมตอนผมสอนทฤษฎีการเมืองที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เวลาผมประเมินรัฐบาลผมไม่ติดใจว่าเขาเป็นใครมาก่อน ถ้าเขามาท าหน้าที่
ผมจะดูที่ผลงาน ผมจะดูว่าทุกกิจกรรมทุกนาทีกิจกรรมใดนาทีใดเขาท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเปล่า  ผม
ประเมินว่าสอบได้เป็นกิจกรรมที่ดี ถ้ากิจกรรมใดนาทีใดเขาท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ผมบอกว่าเป็นนาทีและ
กิจกรรมทีไ่ม่ด ีเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่ควรอยู่ในบทบาทหน้าที่ของสาธารณะ และที่ผมยึดมั่นตลอดชีวิตที่ผ่านมายัง
มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง อีกอย่างหนึ่งผมเป็นนักท างานส าเร็จมาตลอดชีวิตไม่เคยพลาด มีความมุ่ งมั่น ถ้าครั้งนี้
แพ้ ครั้งที่ ๑๐๐ ผมต้องชนะสักวันหนึ่ง ผมจะมุ่งมั่นท างาน ที่ส าคัญการปิดทองหลังพระ การท างานเบื้องหลังคือ
สูตรส าเร็จในการท างานส าเร็จของผม เราไม่ต้องการความเด่นดังไม่ต้องการการยกย่องสรรเสริญอะไร เราอยาก
ท าประโยชน์ให้ชาติไหม ถ้าเราอยากท าให้ส าเร็จก็ต้องท าอย่างนั้น หากท างานออกนอกหน้าเป็นโดนขัดขวางทุก
ราย ไม่ให้ท าส าเร็จหรอก 

     ท่านอาจจะถามว่ามีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้าง อยากจะตอบว่าผมเป็นคนไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์อะไรเท่าไร  
เพราะวิสัยทัศน์บางทีแปลว่าความฝัน แปลว่าจินตนาการ มันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง แต่บางทีเขาก็แปลว่า
การมองการณ์ไกล ผมอยากจะพูดว่ามันคือความตั้งใจความปรารถนาที่อยากให้เกิดขึ้นนั่นเอง ผมเป็นทั้งนักอุดม
คติแล้วก็เป็นทั้งนักที่อยู่ในโลกปฏิบัติการในโลกความเป็นจริง โลกแห่งความฝันทุกคนมีสิทธิฝันหมดแต่เราตื่นลืม
ตาขึ้นมาก็ต้องอยู่ในโลกความเป็นจริง เพราะฉะนั้นในความคิดของผม ผมคิดว่าการปฏิรูปครั้งนี้เท่าที่เป็นไปได้ 
ไม่ใช่ดีที่สุด แต่เท่าท่ีเป็นไปได้ แม้นว่าเท่าท่ีเป็นไปได้ถ้าท าการปฏิรูปได้เรื่องเดียวที่ส าคัญจริง ๆ ผมว่าคุ้มแล้ว แต่
ถ้า ๒ เรื่องได้ ๑๐ เรื่องได้ ๒๐ เรื่องได้ยิ่งประเสริฐ เพราะฉะนั้นผมเป็นทั้ง ๒ นักอยู่ในคนเดียวกันเป็นทั้งนักฝัน
และนักอยู่ในโลกความเป็นจริงคือเท่าที่ท าได้ ท่านทราบไหมครับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการหรือการบริหาร
ราชการแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๕ ซึ่งอ านาจอยู่ในพระองค์แต่ผู้เดียวที่ท าได้และใช้เวลานานมากใน
การศึกษาความเป็นไปได้หรือการศึกษาดูงานหรือการทดลองใช้เวลานานมาก หลังจากนั้นยากมากผมไม่เห็ น
เกิดข้ึนเลย และการปฏิรูปมี ๒ ด้านของเหรียญคือด้านหัวและด้านก้อย เมื่อมีการปฏิรูป มีการเปลี่ยนแปลง มีการ
ปรับปรุง อีกด้านหนึ่งคือด้านก้อยก็จะต้องมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ในการท างานตอนเป็นที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปรม ๘ ปีครึ่ง เป็นกรรมการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแปดปีครึ่ง... 
 



๑๑ 

 

 

     ส านักนายกรัฐมนตรีไปสัมมนาที่พัทยารถถูกเจาะยางในโรงแรมที่พัทยา ต้องเอาความจริงมาพูดเหมือนกัน 
เพียงแค่จะเปลี่ยนคณะกรรมการจังหวัด เอาคนนั้นออกคนหนึ่ง เอาคนนี้เข้าไปคนหนึ่ง แค่นี้รถส านัก
นายกรัฐมนตรีถูกเจาะยาง เพราะฉะนั้นการปฏิรูปเป็นการฟ้อง การปรับปรุงเป็นการฟ้อง การ Reorganization 
เป็นการฟ้องว่าหน่วยงานนั้นบกพร่อง เขาก็ต้องร้อนใจว่าเอาเขามาประจานหรืออย่างไรและเขาเสียประโยชน์
อย่างไรบ้าง เขาจะท าทุกทางท่ีจะไม่ให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าท าได้ส าเร็จเราจะท าคุณูปการให้กับแผ่นดินอย่าง
มาก เรียนท่านด้วยความเคารพว่าในฐานะที่จะต้องมอบความรับผิดชอบชาติบ้านเมืองให้แก่ท่านทั้งหลายที่เป็น
คนรุ่นใหม่ของประเทศไทยรับช่วงต่อไป ถ้าครั้งนี้ไม่ส าเร็จอย่าได้หวังเลยว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอีก เพราะฉะนั้นเป็น
โอกาสสุดท้ายของเราแล้ว ประชาชนหวังมากเหลือเกิน ผมเป็นคนจริงใจนะ ศึกษาค้นคว้าวิจัย สอนหนังสือ
จนกระทั่งวันนี้เราต้องพูดในสิ่งที่เป็นจริง อย่าโกหกตัวเอง อย่าโกหกคนอ่ืน เพราะฉะนั้นเวลาผมจะปฏิรูปใคร 
ผมต้องปฏิรูปตัวเองก่อน ที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก่อนที่จะไปเตือนคนอ่ืนได้นั้นจ งเตือน
ตัวเองก่อนจะได้ไม่มัวหมอง ผมจึงเรียกร้องให้เราทุกคนปฏิรูปตัวเองด้วย ทุกอาชีพปฏิรูปตัวเองด้วยก่อนที่จะ
ปฏิรูปคนอ่ืนเขา ท าไปพร้อม ๆ กัน เมืองไทยเป็นลักษณะที่ว่าเราอยากปฏิรูปคนอ่ืนเว้นแต่ตัวเองทุกเรื่อง  
ทุกกิจกรรมทุกสาขา ผมศึกษามามาก วันนี้ก็ยังสอนหนังสือปริญญาเอกแต่เมื่อรับปากแล้วต้องท า เพราะฉะนั้น
ผมมีความหวังในสื่อมวลชนมาก ท่านสามารถจะมีบทบาทจรรโลงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย 

     ท่านอาจจะอยากถามว่าผมมีความคิดอย่างไรกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศชุดนี้ ลักษณะงานจะเป็น
อย่างไร สื่อมวลชนจะเห็นว่าผมอาจจะหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ กราบเรียนให้ทราบว่าถ้า ๑๐๐ ราย สัมภาษณ์ 
ทีละรายคงเอาชีวิตไม่รอดแน่ ทีเดียวคนเดียว ถ้ากรณีพิเศษก็พูดกันได้ อีกอย่างหนึ่งเมื่อผมมารับหน้าที่เป็น
ทางการอย่างนี้แล้วผมไม่มีสิทธิใช้ความเห็นส่วนตัวอีกต่อไป แต่คนไทยชอบใช้ความเห็นส่วนตัวพูดไปได้ทุกวัน
รายวันไปเรื่อย ๆ รู้ไหมว่าตัวเองพูดแทนองค์กร พูดแทนสมาชิกอีก ๒๐๐ คนของเราแล้วเขาจะคิดอย่างไร 
แต่ละคนยิ่งใหญ่หมด ๒๐๐ คน เพราะฉะนั้นคนเป็นประธานไม่สามารถจะพูดแทนเขาได้ ยิ่งเอาความเห็น
ส่วนตัวเข้ามาพูดนี่ความเห็นส่วนตัวเก็บไว้ในใจอย่าเอามาพูดในที่สาธารณะ ท าให้คนเขาเข้าใจผิดว่านี่เป็น
ความเห็นของสมาชิกท่ียิ่งใหญ่ ๒๐๐ คน ผมถือเป็นมารยาท เพราะฉะนั้นผมเป็นคนมีมารยาทเป็นคนเก่าจึงต้อง
ยึดถือมารยาท ต้องเป็นสุภาพบุรุษรู้ว่าอะไรควรไม่ควร ไม่ใช่คิดว่าตัวเองส าคัญ ผมไม่มีความส าคัญตัวเล็กมาก ๆ 
เหมือนทุกคน ไม่มากไปกว่านี้เลย เพราะฉะนั้นผมไม่มีสิทธิใช้ความเห็นส่วนตัวอีกต่อไปถ้าผมอยู่ในต าแหน่งนี้ 
ผมจะพูดแทนท่าน มติท่านเป็นอย่างไรผมจะพูดตามนั้น เช่นเดียวกันประธานไม่มีสิทธิชี้น า ต้องวางตัวเป็นกลาง 
อยู่ที่สมาชิกท้ัง ๒๐๐ คน จะพิจารณาร่วมกันในเรื่องใด ๆ ก็ตามหรือมติอย่างไรก็ตาม ผมจะบอกว่านี่คือมติของ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผมพูดได้แค่นี้ ผมพูดแทนให้ได้แค่นั้น ท่านมีมติออกมาอย่างนี้  ผมจะพูดแทน
มติของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผมเป็นคนมีมารยาทและเคารพเพ่ือนร่วมงานของผม ทั้ง ๒๐๐ คน 
ทุกคนเท่าเทียมกัน ประธานจะต้องเป็นกลาง ไม่ชี้น า และใน ๒๐๐ คน ผมถือว่าทุกคนเป็นเพ่ือนร่วมงานที่มี
คุณค่าหมด ผมจะไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งแยกคนนั้นคนนี้ คนนั้นเห็นด้วย คนนั้นไม่เห็นด้วย เราเป็นเพ่ือน
ร่วมงานกันและทุกคนมีคุณค่า ความเห็นต่างมีคุณค่ามาก เฮเกล มารกซ์ โซเครติส หรือเพลโต วิภาษวิธีหรือ 
Dialectic เฮเกลบอกว่าที่โลกเราเจริญขึ้นมาเพราะเหตุว่าถ้ามีข้อเสนอมันก็จะมีข้อคัดค้าน พอมีข้อคัดค้านก็จะ  
มีการสังเคราะห์ โลกเจริญได้เพราะสามตัวนี้ Thesis, Antithesis, Synthesis ตั้งแต่ก่อน ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว 
ก่อนเพลโต โซเครติส เพราะฉะนั้นผมจึงมองด้วยความเป็นธรรมทุกอย่างมีคุณค่าหมดแต่ทุกอย่างอยู่ที่ที่ประชุม
ส่วนใหญ่  เนื่องจากเป็นคนรู้มากจะมองได้ทั้ง ๒ แง่ก็ได้ ต้องเข้าใจว่าสภานี้เป็นสภาวิชาการ เป็นสภาที่ปรึกษา
ไม่ได้มีอ านาจอะไรเลย มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย และมีข้อเสนอแนะ พูดในแง่หนึ่ง ก็คือผลลัพธ์บั้นปลายของ
งานของสภานี้ ๑๑ ด้านต้องมีแผน มีมาตรการ มีวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม เพราะฉะนั้นอยู่ที่ผู้มีอ านาจ 
และเม่ือเป็นผู้มีอ านาจแล้วก็มีอ านาจในการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ใช่ว่าสภาเสนอทุกเรื่องเห็นด้วยทุกเรื่องก็อาจ
เห็นด้วยทุกเรื่อง อาจจะไม่เห็นด้วยทุกเรื่อง อาจจะเห็นด้วยหนึ่งเรื่องเป็นไปได ้โลกความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น       



๑๒ 

 

 

 

     ประสบการณ์ในการท างานเป็นที่ปรึกษานายกเปรม ๘ ปีครึ่ง ผมมองสภา ๒๐๐ คน นี่คือที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ๒๐๐ คน เป็นองค์กรใหญ่เรียกว่าสภาที่ปรึกษา ตอนนั้นพลเอก เปรม มีที่ปรึกษา ๒๗ คน 
ท างานคล้ายกัน แล้วก็ไปศึกษา ไปท าวิจัย ถ้ามีข้อมูลที่แน่นยากที่จะปฏิเสธได้ ยกตัวอย่างกรณีพัฒนาชนบท
ยากจนเราก็ตั้งคณะท างานขึ้นมาศึกษา พอเป็นรายงานออกมาก็ขอเยนอข้อสรุปที่บ้านสี่เสาให้ท่านนายกเปรม
ฟัง ท่านถามผมว่าท าเรื่องเดียวพอหรือ ผมบอกว่าชิ้นเดียวเป็นชิ้นโบแดงไม่ต้องท าอย่างอ่ืนก็คุ้มแล้ว ท่านก็บอก
เอา รุ่งขึ้นน าเข้าคณะรัฐมนตรีถ้าใครไม่เห็นด้วยถือว่าใจด า พอคณะรัฐมนตรีมีมติรับสั่งให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ เรียกว่าทศวรรษการพัฒนาชนบทยากจน หมายความว่าท่านพูด ณ วันที่ 
๑ มกราคม ๒๕๒๔ บอกว่าพัฒนาเศรษฐกิจมา ๒๐ ปีแล้วประสบความส าเร็จ แต่ความส าเร็จของการพัฒนา
เศรษฐกิจ ๒๐ ปี ผลพวงตกแก่คนรวยไม่กี่ครอบครัว เพราะว่าถ้าเราต้องการให้พัฒนาเร็วต้องช่วยคนรวยมาก
ที่สุดก่อนเพราะเงินต่อเงิน ด้วยเหตุนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจในรอบ ๒๐ ปี ช่วยคนรวยมากที่สุด ฐานะปานกลาง
ช่วยปานกลาง คนจนไม่ช่วยเลย ตอนนั้นมีคนจน ๑๑ ล้านคน เรากลับปรัชญาการพัฒนาใหม่ กลับทิศทางการ
พัฒนาใหม่ ช่วยคนจนมากที่สุดก่อน ปานกลางช่วยปานกลาง คนรวยไม่ช่วยเพราะเขาช่วยตัวเองได้อยู่แล้ว  
นี่คือตัวอย่างการปฏิรูปอยู่ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจเห็นด้วย เขาจะเห็นด้วยต่อเมื่อมันมีประโยชน์ต่อแผ่นดินและ 
มีการศึกษาที่เชื่อถือได้ มีการประกาศเขตอ าเภอเป้าหมายออกมาเลย อยากจะเรียนว่าขณะนี้มีการศึกษาเรื่อง
การปฏิรูปเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบพระคุณสภาปฏิรูปแห่งชาติชุดที่แล้วที่ได้กรุณาศึกษาเรื่องไว้ถึง
ขนาด ๓๗ วาระด้วยกัน มีวาระพัฒนา ๘ วาระ วาระเพ่ิมเติม ๑๕ วาระ วาระปฏิรูปเร็วอีก ๙ วาระ ซึ่งสมาชิก
ทุกคนของเราทั้ง ๒๐๐ คนจะได้รับแจก  มีการศึกษาไว้อย่างดีมาก สื่อมวลชนอาจจะอยากจะฟังว่าเราจะ
ท างานอย่างไร เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาการศึกษาเหล่านั้นที่ส่งมอบให้คณะรัฐมนตรีไปแล้วเอามาพิจารณา
อีกครั้งหนึ่งเพราะขณะนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นมา ก็อยู่ที่คณะรัฐมนตรี ควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดล าดับก่อนหลังซึ่ง
คณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ที่เราก าลังจะตั้งขึ้นมา ซึ่งวันจันทร์และวันอังคารเราจะประชุมสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศวันจันทร์และวันอังคารนี้แล้วเราก็จะเริ่มท างาน เมื่อท่านท าไว้ดีมากแล้วเราก็เอามาศึกษา  
ถ้าศึกษาแล้วเห็นว่าดีก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะขับเคลื่อนต่อไป ขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดผลจงได้ ถ้าจะเป็นเรื่อง
การเสนอร่าง พ.ร.บ. ขึ้นมา ก็ส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเราเห็นว่าปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก็สานต่อ หรือถ้า
เราเห็นว่าไม่ใช่ ความเห็นของพวกเราพิจารณากันใหม่แล้วไม่ใช่เราก็อาจจะหยุดเรื่องนี้ไว้ได้ หรือเราเห็นว่าเรื่อง
ใหม่ที่จะมีประโยชน์ยิ่งส าคัญยิ่งเราก็ศึกษาใหม่ ผมว่าเราน่าจะไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ขณะเดียวกันรายงาน
การศึกษาของ ครม. ก็มี คสช. โดยกระทรวงกลาโหมก็มี ซึ่งเราก็จะต้องน ามาพิจารณาจะได้ ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
เราอย่าเห็นว่าที่ไหนจะไม่มีคุณค่า ทุกอย่างมีคุณค่าแต่เรามาตัดสินกันว่าเราะจะดูอันไหนก่อนหลัง เสนอทุก
อย่างร้อยชิ้นเป็นไปไม่ได้ เรามีเวลาเหลืออีกไม่นานต้องมีการปฏิรูปให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงให้เป็นรูปธรรมโดย
ก่อนหน้านี้มีการศึกษาข้อเสนอแนะในการปฏิรูป มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่นของอาจารย์ประเวศ วะสี  
ของท่านอานันท์ ปันยารชุน ท าไมเราไม่พิจารณาให้ครอบคลุมทั่วถึง ทุกอย่างมีคุณค่า เราเองเป็นผู้ประเมิน
ตัดสิน ที่ส าคัญก็คือสื่อมวลชนกรุณาเข้าใจด้วยว่าผู้มีอ านาจเองจริง ๆ แล้วบางทีก็ไม่ได้มีอ านาจที่จะตัดสินใจว่า
จะเอาเรื่องนี้เรื่องเดียว มีอุปสรรคมีตัวแปร จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ท าให้ท าไม่ได้เพราะมีหลายมิติในเรื่องเดียว... 



๑๓ 

 

 

    ยกตัวอย่างกรณีการสร้างเขื่อนน้ าโจน ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและฝ่ายต่อต้านก็จะพูดว่าพูดเกินจริง 
ฝ่ายสนับสนุนก็จะบอกว่ามีประโยชน์มหาศาล ฝ่ายต่อต้านก็บอกว่าจะเสียหายยับเยิน ต่อมาผลการศึกษาของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ AIT ผลลัพธ์ตรงข้ามขัดแย้งกัน ฝ่ายหนึ่งบอกจะมีแผ่นดินไหวอีกฝ่ายบอกไม่มี
แผ่นดินไหว สถาบันทางวิชาการพูดออกมาอย่างนี้แล้วจะให้ผู้มีอ านาจท าอย่างไรจะเชื่อใคร ความเห็นที่ปรึกษา
บอกว่าถ้าสร้างก็ไม่ได้อะไรมากมายไม่สร้างก็ไม่เสียหายอะไรสุดท้ายวิทยาลัยครู  ๓๗ แห่งทั่วประเทศ 
จะเดินขบวนต่อต้าน นายกรัฐมนตรีบอกถ้าอย่างนั้นไม่สร้าง ผมพูดตั้งแต่ตึกไทยคู่ฟ้าเดินมา ๓ นาทีแค่นี้นี่คือ
การปฏิรูป นโยบายสาธารณะคือตัดสินใจว่าจะท าอะไร การตัดสินใจว่าจะไม่ท าอะไรก็คือนโยบายสาธารณะ 
ท่านบอกถ้าอย่างนั้นไม่สร้างก็ไม่สร้าง มันต้องมีข้อมูลและจะเห็นว่ามีหลายมิติ เราอย่าคิดข้างเดียว มันเป็น 
สหวิทยาการทุกประเด็นปัญหา มองด้านเศรษฐกิจด้านเดียวก็ไม่ได้ ยกตัวอย่าง ขสมก. ขาดทุน ที่ปรึกษา
เศรษฐกิจเสนอว่าต้องขึ้นค่าโดยสาร  ถ้านายกรัฐมนตรีตัดสินใจอย่างนั้น  รุ่งขึ้นต้องลาออก เพราะประชาชน 
รับไม่ได้ นี่เป็นมิติทางการเมือง อีกอย่างหนึ่งก็คือคิดได้เพียงแค่นั้นหรือ ว่าถ้าขาดทุนต้องขึ้นราคา ท าไมไม่คิด 
ลดต้นทุนบ้าง เช่น คนล้นงานหรือเปล่า มีการรั่วไหลอะไรในหน่วยงานนั้นหรือเปล่า เรียนว่าเวลาเราจะ
แก้ปัญหาเราต้องพิจารณาให้รอบคอบ เราในฐานะถ้าท างานเป็นนักวิชาการบริสุทธิ์เราก็คิดได้แต่อย่าคิดมิติเดียว
และต้องเข้าใจปัญหาด้วยว่ามีอุปสรรค มีเงื่อนไข มีตัวแปรเยอะที่จะขัดขวางไม่ให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจอย่างนั้นได้ 

     สื่อมวลชน  :  เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าจะปฏิรูปเท่าที่ท าได้และท าเรื่องเดียวที่ถือว่าดีที่สุด เรื่องไหนที่ควร
จะท าเป็นเรื่องแรกเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

     ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ   :  ขอบพระคุณมาก เป็นค าถาม
ส าคัญมาก เมื่อสักครู่ที่ผมตอบแล้วอย่างไรว่าประการแรกประธานไม่สามารถตอบอะไรแสดงความเห็นส่วนตัว
ได้เลย อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวยังไม่ทันเห็นงานเลยไปพูดเสียแล้ว ผมก็คือตาสีตาสาคนหนึ่งที่เดินถนน  
พูดอะไรก็ได้แล้วก็เชื่อไม่ได้อีกต่อไปเลยคนนี้เป็นคนเชื่อถือไม่ได้จากนี้ห้ามเชื่ออีกต่อไปเลย มองเห็นประเด็นไหม 
๑. ผมยังไม่เห็นงานเลย ๒. ให้ตอบค าถามแทน ๒๐๐ คนได้อย่างไร ท างานส าเร็จอยู่ที่ ๒๐๐ คนไม่ใช่ผม 
คนเดียว ผมตัวแค่นี้มีหน้าที่เป็นทางการเป็นประธานเท่านั้น มองเห็นประเด็นไหมครับ แต่ว่าพวกเราจะต้อง
ประชุมปรึกษาหารือกันจัดล าดับความส าคัญก่อน-หลัง จัดล าดับความส าคัญของงาน และเหลือแค่นี้เราต้องใช้
เวลาในการผลักดันขับเคลื่อน ติดต่อประสานงาน กับผู้คนมากมายเลยที่เขาจะต่อต้านเราจะให้ส าเร็จอย่างไร 

     สื่อมวลชน  :  เมื่อสักครู่ท่านประธานบอกว่าได้เห็นงานของ ๓๗ วาระปฏิรูปแล้วก็เลยคิดว่า ๓๗ วาระ 
ที่ได้เห็นแล้วน่าจะบอกกล่าวได้บ้างว่าวาระไหนที่ส าคัญ 
     ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  : อย่างที่ว่าขณะนี้เราเพ่ิงได้รับ
รายงานวาระปฏิรูป เพราะฉะนั้นเราต้องไปศึกษาคือคณะกรรมาธิการ ๑๑ ด้านด้วยกัน การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การบริหาร กฎหมาย ท้องถิ่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอ่ืน ๆ อีก คือคณะกรรมาธิการแต่ละ
ชุดระบบรัฐสภาทั่วโลกสมาชิกรัฐสภาไม่มีใครรู้ทุกเรื่อง ด้วยเหตุนั้นเขาจึงอาศัยระบบกรรมาธิการเอาดีเฉพาะ
ทาง ใครสนใจเรื่องอะไร ใครรู้มากเรื่องอะไร ใครมีประสบการณ์มาก เรื่องอะไรก็ไปอยู่ชุดนั้นชุดนี้ในเรื่องที่ตน
สนใจทั้งสามัญและวิสามัญก็สุดแท้แต่ ทีนี้เมื่อมันมีต้นทุนอยู่อย่างนี้จะมองข้ามมันไปหรือ ท่านตั้งใจท าไว้อย่าง
ยอดเยี่ยมเลยไม่มีครั้งไหนที่จะท าได้ถึงเพียงนี้ ผลลัพธ์บั้นปลายที่ออกมา มีข้อเสนอการปฏิรูปต้องดูต้องศึกษา 
เช่นเดียวกับท่านสื่อมวลชนก็ควร เพราะท่านรองประธานอลงกรณ์ท่านพร้อมเลยที่จะแจกจ่ายสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูด
มาไม่ใช่เฉพาะของ สปช. เท่านั้น ของ ครม. ก็มี ของ คสช. โดยกระทรวงกลาโหมก็มี และของส่วนอ่ืน ๆ ก็มี 
ทุกอย่างมีคุณค่าหมด เราจะตัดสินใจล่วงหน้าได้อย่างไรว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดี ไม่ได้นะ ต้องดูด้วยตาตัวเอง
เสียก่อนแล้วพิจารณาเองแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าทั้งหมดที่มีอยู่ ๑,๐๐๐ เรื่องมันมีเวลาจ ากัดแค่นี้ เราอยากจะ
ผลักดันและส าคัญที่สุดด้วย ผมไม่อาจจะให้ความส าคัญระหว่างเพชรกับเม็ดทรายได้ในทุกกิจกรรมของชีวิตของ
การท างาน ผมจะให้ความส าคัญไม่เท่ากันหรอก เพราะในพันเรื่องหมื่นเรื่องท่ีต้องท า สิบเรื่องไหนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 



๑๔ 

 

 

  ประเทศไทยเยี่ยมมาก ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาก ขณะนี้ประชาชนเขาสร้างความหวังไว้กับสภาชุดนี้
ขณะนี้เขาก าลังล าบากมากเลย เมื่อคืนผมได้ยินชาวบ้าน ๔ คนพูดว่าเขาล าบากเขาหวังมากว่าสภาชุดนี้จะแก้ไข
ได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแต่เราคงไม่มีปัญญาแก้ทุกอย่างได้หรอก และผมจะไม่เล็งผลเลิศถึงขั้น  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
เท่าที่เป็นไปได้ที่ผมเริ่มมา ทั้งเป็นนักวิชาการด้วยแล้วก็อยู่ในโลกความเป็นจริงด้วย ในโลกความเป็นจริงก็คือ
ต้องมีข้อมูลจริงว่าในหน่วยราชการ ๒๐ กระทรวง ๑๔๕ กรมที่ส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาค ๗๗ จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน ในส่วนท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต. ต่อมา ในรัฐวิสาหกิจประมาณ ๗๐ แห่ง ต่อมาก็เป็นเรื่อง
ขององค์กรมหาชนของเราซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์  ๔ แห่ง ทั้งหมดเรารับผิดชอบหมดแล้วจะท าทุกเรื่อง 
อย่างนั้นหรือ เอาเรื่องที่ส าคัญที่สุดที่เป็นปัญหาหมักหมมมามากและในกรณีที่รัฐบาลปกติไม่สามารถท าได้  
โอกาสทองมาแล้ว ส าคัญที่สุด มีประโยชน์ที่สุดและศึกษาให้ดีที่สุดเพ่ือว่าผู้มีอ านาจจะได้เห็นคุณค่าเห็น
ประโยชน์เชื่อถือได้ ทุกคนก็อยากท าความดีอยากท าคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองทั้งนั้นแต่ที่ท่านไม่ตัดสินใจ
เพราะข้อมูล ยังเชื่อถือไม่ได้นั่นเอง อย่างที่ผมยกตัวอย่างท่านทราบไหมกรณีเขื่อนน้ าโจน เจ้าชายฟิลิปป์ซึ่งเป็น
พระสวามีของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ ๒ ของอังกฤษเดินทางมาประเทศไทยมาขอร้องเลยว่าในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สัตว์โลก ทุ่งนเรศวรเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์โลก  ถ้าสร้างเขื่อนน้ าโจนแล้ว 
น้ าจะท่วมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์โลกจะเสียหาย ท่านทั้งหลายเวลาพูด ต้องมีข้อมูลเพราะฉะนั้นต้องมีข้อมูล 
ทุกด้าน รู้ไหมว่าเขื่อนน้ าโจนมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในทางวิศวกรรม ในทางเศรษฐกิจ ในด้านสิ่งแวดล้อม 
ในทางสังคมเยอะแยะไปหมด แต่มันตกม้าตายด้วยสองสามค าที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่า 
นิดหนึ่งเพียงพอไม่ใช่ ต้องมองโลกให้ครอบคลุมทั้งหมด มีอะไรจะถามอีกไหมครับ 
     สื่อมวลชน : อาจารย์บอกว่าไม่อยากท่ีจะมาพูดบ่อย ๆ เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูป ถ้าอย่างนั้นจะมีการจัด
ลักษณะแบบพบสื่ออย่างไรบ้าง มีทุกสัปดาห์หรืออย่างไร 
     ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ : เป็นค าถามที่ดีนี่แสดงว่าเป็น
ตัวแทนของกองทัพสื่อมวลชน ก็ในแง่หนึ่งพวกเราปรึกษาหารือกันแล้วเรื่องการ Meet the press เราอยากจะ
ท าทุกเดือนดีไหม เดือนละครั้งหรือเท่าที่มีโอกาสหรือมีความจ าเป็นแล้วก็คุยกันได้ทั้งหมดนี้  สามารถยืดหยุ่นได้
ทั้งนั้น ไม่เห็นมีอะไรต้องยึดตายตัว อย่างเช่นท่านอยากจะรู้ว่าการแบ่งงานกันท าในหมู่พวกเราสามคนอย่างไร 
อย่างเช่นงานของการประชุมท่านอลงกรณ์ ท่านมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ ส่วนงานในเรื่องของการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ซึ่งวันอังคารนี้เราจะเปิดศูนย์นั้น ท่านรองประธานคนที่สองท่านมีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้ ก็ต้องมี
การแบ่งกันท าช่วยกันไป อย่างนี้เป็นต้น เรื่องนี้เราก็ประชุมปรึกษากันทุกวันอยู่แล้ว 

     สื่อมวลชน  :  ทาง สปท. จะมีส่วนร่วมในกระบวนการปรองดองของรัฐบาลอย่างไร 

     ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  :  ก็ขอบพระคุณที่ตั้งค าถามนี้เป็น
ค าถามส าคัญเหมือนกัน เหตุที่เกิด คสช. ขึ้นมานี้ก็ด้วยเรื่องนี้นั่นแหล่ะ ด้วยเหตุนั้น คสช. ท่านจึงมีหน้าที่หลัก 
ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมา เมื่อท่านมีหน้าที่หลักในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมา เช่นนั้นแล้วแม่น้ าทั้งห้าสาย 
ซึ่งหัวหน้า คสช. เป็นผู้ก าหนดขึ้นมาก็จะต้องมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ตามภาระหน้าที่ตาม
ความส าคัญก่อนหลังของแต่ละองค์กรที่จะก าหนดขึ้นมา แต่ว่านี่เป็นภาระหน้าที่ส าคัญของเรา  

     สื่อมวลชน  :  ก่อนหน้าเข้ารับต าแหน่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าท่านจะหนักใจไหมหากมีการสั่งว่าต้องให้
ซ้ายหันขวาหัน 
     ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  : ขอบคุณครับ เป็นค าถามที่ดีครับ 
กราบเรียนอย่างนี้ว่าผมเป็นนักวิชาการเต็มตัว รู้ไหมผมเปลี่ยนอาชีพ สื่อมวลชนเคยพูด ฟังดูท่านจะตกใจ 
ตอนผมเป็นนักเรียนเตรียมนายร้อยทหารบกปีที่หนึ่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษพันเอกเข้ามาในห้องถามว่ารู้ไหมพวก
ท่านมีอาชีพอะไร เราตอบไม่ถูกเพราะเราเพ่ิงจบมธัยมปลายมา เราตอบ ท่านบอกว่าผิดหมด ท่านบอกว่า... 



๑๕ 

 

 

อาชีพทหารคือการฆ่าคน ผมตกใจเลยในชีวิตยังไม่คิดจะฆ่าคนเลย  ฉะนั้นผมต้องเปลี่ยนอาชีพผมเห็นว่า
มหาวิทยาลัยคือความหวังแห่งสุดท้ายของผมของสังคมไทย ผมเปลี่ยนอาชีพเลยมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
เรียนหนังสือแล้วมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นเมื่อผมเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  
ผมเป็นนักวิชาการเต็มตัว เต็ม ๆ เลย กราบเรียนอย่างนี้ว่า โซเครติสที่ผมอ้างถึงเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นตัวอย่างของ
วีรบุรุษทางศีลธรรม โซเครติสถูกตัดสินประหารเพราะถูกกล่าวหาว่ามอมเมาเยาวชนของกรีก เมื่อ ๒๕๐๐ ป ี
ให้คิดออกนอกลู่นอกทาง สองบวกสองเท่ากับสี่ ถ้าโซเครติสบอกว่า สองบวกสองเท่ากับสาม ตามที่ผู้มีอ านาจสั่ง
จะไว้ชีวิต โซเครติสขอถ้วยยาพิษมาดื่มด้วยตัวเองเดี๋ยวนั้นเพ่ือรักษาหลักการและเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสัจธรรม 
นักวิชาการต้องรักษาสัจธรรม บอกสัจธรรมให้ปรากฏรับผิดชอบต่อสังคม เพราะฉะนั้นทุกอาชีพคนไทยจะต้อง
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและรับใช้สังคมส่วนรวม ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจุดยืนของผมคือนักวิชาการสั่งซ้าย
หันขวาหันไม่ได้ ผมแก้สองบวกสองให้เป็นสามไม่ได้ ไม่อย่างนั้นเป็นนักวิชาการไม่ได้ สัจธรรมส าคัญที่สุด ทีนี้
โซเครติสพอถูกตัดสินประหาร มีเพ่ือนจะพาหนีออกจากคุกเขาบอกว่าขอคิดดูก่อน ท่านก็ส ารวจตัวเองว่า
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ผมเขียนหนังสือเรื่องนี้บอกว่าคนเราต้องเชื่อฟังบิดามารดา ครู อาจารย์ และรัฐ 
ถ้าเราหนีคุกก็เท่ากับเราไม่เชื่อฟังรัฐประชาชนมีหน้าที่ต้องเชื่อฟังรัฐ นั่นข้อที่หนึ่งที่เป็นเหตุผลที่โซเครติสจะต้อง
ตัดสินใจ ต่อมาอีกข้อหนึ่งก็คือว่าหน้าที่ของโซเครติสคือสวรรค์สั่งให้มาสอนสัจธรรมก็ต้องอยากจะยืนยัน 
ในหลักการนี้ แต่เมื่อคิดถึงว่าหน้าที่ต่อรัฐ เมื่อสักครู่ถือเป็นหน้าที่ส่วนตัว เมื่อคิดถึงหน้าที่ต่อรัฐโซเครติสก็บอก
ว่าหน้าที่ต่อรัฐส าคัญกว่าเพราะนี่เราก็ต้องรับใช้รัฐแต่โดยใช้สัจธรรมของตัวเองมารับใช้ชาติ ผมสรุปว่าไม่มีใคร 
สั่งขวาหันซ้ายหันได้ อยู่ที่การศึกษา การศึกษาคือการแสวงหาความจริงแสวงหาสัจธรรม  คือการค้นพบ  
คือ Research finding เราจะแก้ตัวเลขได้อย่างไร ผมจึงเป็นตัวตนอย่างนี้จึงอยู่ได้อย่างทุกวันนี้ใครสั่งผมไม่ได้ 
มีแต่บางครั้งตอนที่อยู่กับพลเอก เปรม ผมพูดอะไรไปบางทีก็สามารถจะเปลี่ยนใจท่านได้บ้าง มีใครมีอะไรอีก
ไหมเรียนเชิญนะครับ เป็นโอกาสของท่านแล้วนะ 

     สื่อมวลชน  :  สปท. จะมีการศึกษาเรื่องปรองดองนอกเหนือจากข้อเสนอของ สปช. ไหม 

     ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ   :  มันก็คงจะต้องมีการสานต่อ 
ผมกราบเรียนแล้วว่าชิ้นนั้นก็ยังอยู่ในรายงานวาระการปฏิรูป แล้วจะมีกรรมาธิการบางชุดก็อยู่ในความ
รับผิดชอบของเขาอยู่ดีคือความรอบคอบส าคัญที่สุด ถ้าผลการศึกษานั้นผู้มีอ านาจเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ชาติบ้านเมืองก็อยู่ที่ผู้มีอ านาจเท่านั้น เราจะละเว้นไม่ศึกษาเรื่องอะไรไม่ได้เลย เพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องความ
ปรองดองก็ตาม หรือเพ่ือความสงบ หรือว่าการแก้ไขปัญหาส าคัญ ๆ ที่ทับซ้อนมายาวนานมาก ซึ่งในระบอบการ
ปกครองหรือรัฐบาลปกติท าไม่ได้ คราวนี้เป็นโอกาสทอง เพราะฉะนั้น ผมว่าท่านก็จะเป็นก าลังส าคัญของชาติ
บ้านเมืองไม่ใช่ของพวกเรา ผมไม่อาจเห็นแก่ตัวถึงเพียงนั้น 

     สื่อมวลชน  : เรื่องนิรโทษกรรมที่มีสมาชิก สปช. เสนอขึ้นมาเรื่องนี้จะเป็นจิ๊กซอว์ส่ วนหนึ่งของเรื่องการ
ต่อรองไหม 
     ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  : ผมไม่ทราบเพราะยังไม่เคยเห็น 
สื่อมวลชนจะเห็นว่าผมหายเงียบไปจากการเมืองไทยเกือบ ๓๐ ปีแล้ว ไปสอนหนังสือ ไปเขียนหนังสือไปท าวิจัย
อยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ติดตามอะไรเท่าไรนักเพราะถ้าติดตามแล้วผมเครียดมาก ผมเอาชีวิตไม่รอดผมก็ต้องท า
ตัวอย่างนั้น ไม่ได้ติดตามข่าวทีวี ๓ ปี หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ มาเขียนหนังสือ สอนหนังสืออย่างเดียวเพราะความ
เป็นห่วงประเทศไทยมากเกินไปผมก็หนีโลกออกไป ก็ตอบอย่างซื่อ ๆ เป็นคนซื่อคนตรงอย่างนี้จะต าหนิอะไร  
ก็ขอรับด้วยความเต็มใจด้วย  
 
 



๑๖ 

 

 

     สื่อมวลชน  :  ท่านให้ความส าคัญกับการปราบปรามคอร์รัปชั่นอย่างไรบ้าง 

     ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ : อันนี้เป็นค าถามที่ดีมากอันนี้ถูกใจ
มาก ๆ เพราะตอนอยู่นิด้าท าวิจัยเรื่องคอร์รัปชั่นมา ๓ ชิ้นด้วยกันร่วมกับดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช ร่วมกับ 
ดร. ธวัช วิชัยดิษฐ์ เราได้รับทุนวิจัยมาจากแคนาดา ตอนนั้นแคนาดามาให้ทุนวิจัยในเอเชียเลยเรื่องนี้ เสร็จแล้ว
เราก็ไปประชุมสัมมนาผลงานวิจัยที่สิงคโปร์ ปรากฏว่าสิงคโปร์ ฮ่องกง ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องนี้มากที่สุดเลย 
แต่จากผลการวิจัยชิ้นนั้นประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘ ท าวิจัยเรื่องนั้น หลังจากวิจัยเรื่องนั้นเสร็จฮ่องกง
เชิญผมไปเป็นกองบรรณาธิการของมหาวิทยาลัยฮ่องกง ปรากฏว่าหลังจากนั้น ขณะนี้สิงคโปร์ติด ๑ ใน ๑๐ ของ
การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้ ฮ่องกงซึ่งมากมายในเรื่องนี้แก้ปัญหาได้มากเหลือเกินอยู่ที่ผู้น าคนเดียว ผู้น าต้องท า
ตัวเป็นตัวอย่างและเอาจริงมากโทษคอร์รัปชั่นสูงมากที่สิงคโปร์คอร์รัปชั่น หมายความว่าผู้ให้ต้องได้รับโทษ
เท่ากัน อย่าว่าแต่ผู้รับเลย ผู้ให้ก็ถูกลงโทษด้วยแล้วก็เอาความผิดหนักมาก ทั้ง ๒ ประเทศ มีเครือข่าย 
เพราะฉะนั้นประสบการณ์ตอนนั้นมีเยอะผมท าวิจัยค้นพบสูตรส าเร็จรูปเยอะมาก ๓ เรื่องใหญ่ ๆ พอวิจัยเสร็จ 
ป.ป.ช. รู้ว่าท าวิจัยก็ถามมาที่นิด้าว่าค าว่า ร่ ารวยผิดปกติ แปลว่าอะไร ตอนนั้นไม่ได้ศึกษาก็ไปศึกษาต่อให้  
พอศึกษาเสร็จก็คือว่าเราได้ค าตอบแล้ว ร่ ารวยผิดปกติ แปลว่าอะไร ก็หมายความว่าแหวนนี้  ท่านได้แต่ใดมา 
หนังสือพิมพ์ลงไม่กี่วันตอบไม่ได้ว่าแหวนนี้ได้มาอย่างไรก็ยึด ครั้นมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม 
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นคนร่างนโยบายให้รัฐบาลก็เขียนไปว่าให้รัฐมนตรีแจ้งทรัพย์สิน เพราะข้อมูลการ
วิจัย ๓ ชิ้นนั้นก็เขียนร่างนโยบายให้รัฐมนตรีแจ้งทรัพย์สิน ท่านก็ถามว่าทินพันธุ์ท าได้หรือเรื่องนี้เพราะรัฐมนตรี
ในรัฐบาลชุดนี้ร่ ารวยทั้งนั้น ผมบอกว่านิรโทษกรรมครับที่แล้วให้แล้วกันไป เริ่มต้นชีวิตใหม่ ท่านบอกว่าอย่างนั้น
ท าได้ เริ่มต้นชีวิตใหม่จากนี้ที่แล้วมาเมื่อวานเราไม่พูดถึงแล้ว จากนี้ไปรัฐมนตรีแสดงบัญชีทรัพย์สินทรัพย์สิน 
นั่นคือที่มาของการให้ข้าราชการส าคัญ ๆ ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วย  
 

     สื่อมวลชน  :  วันที่ ๒๘ ตุลาคม จะมีการประชุมแม่น้ า ๕ สาย สปท. มีอะไรจะเสนอบ้าง 

     ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  : อันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่พวกเรา
จะต้องปรึกษาหารือกันต่อไป มันก็เป็นวาระปกติของแม่น้ า ๕ สายอยู่ดีที่จะต้องพบปะหารือกันอยู่เป็นประจ า 
ซึ่งครั้งหน้าท่านประธาน สนช. จะเป็นเจ้าภาพ เราก็จะต้องปรึกษาหารือกันต่อไป มีอะไรอีกไหมครับ 
 

     สื่อมวลชน  :  เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าหายไปจากการเมือง ๓๐ ปี อะไรที่ท าให้ท่านตัดสินใจกลับมาเป็น 
สปท. แล้วก็มานั่งในต าแหน่งประธาน 
     ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  : ผมเองถือว่าผมเป็นคนมีเกียรติ
เพราะฉะนั้นเมื่อเรายึดมั่นในสิ่งนี้แล้วเมื่อเราเป็นคนมีอุดมการณ์ เป็นคนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตชีวิตต้อง
ล าบากแต่ก็จะมีความสุขกับความล าบาก อันนี้เขียนไว้ท้าย ๆ หนังสือเรื่องปรัชญาการเมือง ซึ่งเพ่ือน ๆ 
เขาพิมพ์ให้วาระครบรอบ ๗๖ ปี โดยท่านพลเอก เปรม เขียนให้เป็นคนแรกแล้วก็คนอ่ืน ๆ เรื่องนี้เขียนเป็น 
ลายลักษณ์อักษรไว้ด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ต้องการให้เราท างาน ขอบคุณนะครับ ผมจะไปแสวงหาความสุข
ส่วนตัวผม แต่ถ้าต้องการให้มารับใช้บ้านเมืองก็ต้องอ้างค าพูดโซเครติสว่าคนเราต้องมีหน้าที่ต่อรัฐ ต้องรับใช้รัฐ 
หากรัฐอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้แค่นี้ ตอบแค่นี้นะครับ ขอบคุณนะครับ. 
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สรปุนโยบายการบริหารราชการ 

ของประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ  

และรองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ  

มอบแกค่ณะผูบ้รหิารส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

วนัศกุรท์ี ่๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

ณ หอ้งประชมุกรรมาธกิารหมายเลข ๓๗๐๑ ชัน้ ๗ อาคารรฐัสภา ๓ 

 
  

 

 

จัดท าโดย : ส านักนโยบายและแผน 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่อินทราเน็ตส านักนโยบายและแผน 
http://intranet.parliament.go.th/group21/index.php 

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๘๙ 
พิมพ์ที่ :  ส านักการพิมพ ์

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

 

 




